

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 2563/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 2563/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch nêu trên.

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể và phân công đơn vị triển khai thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững

- Tập trung phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, trọng đó chú trọng phát triển các loại dược liệu⁽¹⁾. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; đẩy nhanh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tăng mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

*** Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo; Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kết luận, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng⁽²⁾. Thực

⁽¹⁾ Theo Chương trình số 51-CTr/HU ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, Chương trình 134/CTr/HU ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TU ngày 02 tháng 3 năm 2018 về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh; Đề án nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hôi giai đoạn 2016-2025 được UBND huyện ban hành tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2016;...

⁽²⁾ Công văn số 248-CV/HU ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; Công văn số 495/UBND-TH ngày 10 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện về triển khai thực hiện Thông báo số 47/TB-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh;...

hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng hướng đến quản lý, sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên rừng, đặc biệt là cấp xã, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục tăng độ che phủ của rừng, đẩy mạnh giao đất, giao rừng, gắn với cải thiện sinh kế của người dân sống gần rừng.

*** Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo; Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đi đôi với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

*** Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo; Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới theo hướng liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tìm đầu ra cho các nông sản.

*** Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo; Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phát huy thế mạnh về cảnh quan, bản sắc văn hóa các dân tộc, truyền thống lịch sử trên địa bàn để thu hút đầu tư phát triển du lịch; tổ chức kết nối các tuyến, tour du lịch giữa huyện Ngọc Hồi với trọng tâm là Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y với thành phố Kon Tum và Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen; phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng và hạ tầng thiết yếu khác để phục vụ du lịch. Kêu gọi, thu hút, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

*** Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020⁽³⁾; trong đó, chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người dân.

*** Đồng chí Vương Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

⁽³⁾ Kế hoạch số 2419/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Huyện ủy⁽⁴⁾ và các quyết định của UBND huyện về đề án xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững⁽⁵⁾; tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đã đề ra; đồng thời quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân theo quy định của pháp luật.

*** Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

2. Sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, Tỉnh, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy⁽⁶⁾ và kế hoạch của UBND huyện⁽⁷⁾ và các văn bản khác có liên quan, trên cơ sở đó kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm và xử lý tốt các vấn đề phát sinh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, trọng tâm là kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và công vụ nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm phục vụ tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội VII Đảng bộ huyện, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

*** Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Tiếp tục phát huy hiệu quả của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tạo bước đột phá trong khâu cải cách thủ tục hành chính với phương châm lấy sự hài lòng của tổ chức và cá nhân là thước đo chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; Quản lý, vận hành có hiệu quả Bộ phận Một cửa điện tử của huyện (sau khi đưa vào hoạt động), từng bước mua sắm, trang

⁽⁴⁾ Chương trình số 48-CTr/HU ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI về thực hiện nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình số 63-CTr/HU, ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa XV về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

⁽⁵⁾ Kế hoạch số 1646/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

⁽⁶⁾ Chương trình số 125-CTr/HU ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI về thực hiện nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) 'một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả', Chương trình số 126-CTr/HU ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

⁽⁷⁾ Kế hoạch 756/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018, Kế hoạch số 834/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện.

bị đồng bộ cho Bộ phận Một cửa cấp xã theo hướng hiện đại, lấy khách hàng, người dân, doanh nghiệp là thước đo trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiên cứu đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tinh thần Công văn số 1275/UBND-TH ngày 15/8/2019 của UBND huyện.

*** Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

3. Tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác đối ngoại

- Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; củng cố thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, nhất là tuyến biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Môn; chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

*** Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; Công an huyện, Ban CHQS huyện, các Đoàn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; trong đó, tập trung vào tội phạm liên quan hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen", tội phạm ma túy, bảo kê, đòi nợ thuê. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn huyện Ngọc Hồi theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện⁽⁸⁾.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn theo đúng quy định; mở các đợt cao điểm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các thời điểm đột biến về an toàn giao thông.

*** Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các huyện giáp biên của Lào và Campuchia; thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị thường niên lần thứ XVI (năm 2019) giữa hai huyện Ngọc Hồi, Kon Tum (Việt Nam) và huyện Phu Vông, tỉnh Attapur (Lào); Biên bản ghi nhớ về việc tăng cường mối quan hệ và hợp tác giữa các huyện Ia H'Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

⁽⁸⁾ Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện.

*** Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.**

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 2563/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch này để quán triệt và triển khai thực hiện. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện và của ngành, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện. Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tham mưu UBND huyện báo cáo cấp có thẩm quyền.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện, các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên; tham mưu UBND huyện báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu; kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 2563/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PVP;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Châu Ngọc Lân